

Số: /BC-UBND

Xã Quang Trung, ngày tháng năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2023**

Thực hiện chương trình công tác năm, UBND xã Quang Trung báo cáo theo định kỳ công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã trong năm 2023 như sau:

#### **I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT**

##### **1. Đánh giá về kết quả triển khai.**

- Về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật:

Phổ biến giáo dục pháp luật được xem là cầu nối để chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. Những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Quang Trung luôn chú trọng quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác này. Để triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật một cách thống nhất, có hiệu quả năm 2023 UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 09/02/2023 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xã đạt chuẩn TCPL năm 2023. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, các tuyên truyền viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội dung tuyên truyền, phổ biến các tài liệu pháp luật như: Luật Phòng chống ma túy; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật an toàn thực phẩm; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; Luật phòng chống bạo lực gia đình...Ngoài ra, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua trong năm.

Các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đã có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau thực hiện công tác này một cách đồng bộ, khá đa dạng, áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng như: tuyên truyền qua hội nghị; thông qua việc lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ, đặc biệt là hai mô hình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở thông qua câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” của Hội LHPN xã và đài truyền thanh của xã; lồng ghép trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; hoạt động hòa giải ở cơ sở; tủ sách pháp luật tại các nhà văn hóa của 6 thôn. Trong

năm, UBND xã đã tổ chức được 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thu hút 145 lượt người tham gia, đài truyền thanh của xã đã phát hơn 270 lượt tin bài, Công chức phụ trách công tác Tiếp công dân, công chức chuyên môn đã giải thích, phổ biến quy định về pháp luật cho hơn 50 lượt người.

Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu của công tác trong giai đoạn mới. Hiện nay, toàn xã có 06 tuyên truyền viên pháp luật trình độ từ trung cấp trở lên, trong đó chuyên môn Luật có 02/6 tuyên truyền viên. Dự toán chi ngân sách chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND xã là 15.000.000 (mười lăm triệu đồng).

- Về hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

UBND xã đã xây dựng kế hoạch số 49/UBND ngày 27/10/2023 về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023. Thực hiện treo băng zôn phù hợp với chủ đề theo quy định và các chủ đề khác thiết thực phù hợp với địa phương, với 3 băng zôn trên các trục đường chính và tại trụ sở UBND xã, đồng thời vẽ 10 tranh cổ động về tuyên truyền pháp luật trên dọc các tuyến đường chính và xung quang trường học, nhà văn hóa các thôn.

## **II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ.**

### **1. Củng cố, kiện toàn tổ hòa giải, hòa giải viên**

Hiện nay, trên địa bàn xã có 6 tổ hòa giải với 30 hòa giải viên. Tháng 9 năm 2022, MTTQ xã đã đề nghị UBND xã kiện toàn tổ hòa giải của 3 thôn do có sự thay đổi về nhân sự trưởng thôn.

### **2. Tình hình và kết quả hoạt động hòa giải ở cơ sở**

Các tổ hòa giải duy trì hoạt động nhóm và nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong tổ. Theo số liệu báo cáo của các tổ cho đến nay không tiến hành hòa giải cho trường hợp nào.

Hàng năm UBND xã bố trí kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở là 5.000.000đ (năm triệu đồng) để chi trả thực tế cho các hòa giải viên khi phát sinh các vụ việc.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là duy trì hoạt động của 2 mô hình.

2. Nâng cao năng lực hoạt động và chất lượng của các tổ hòa giải, phấn đấu hòa giải thành trên 90% các vụ việc nêu có.

#### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

- Để công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt chất lượng, hiệu quả như mục tiêu đã đề ra rất cần sự chung tay của toàn thể xã hội, trước hết là việc nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên sẽ là một tuyên truyền viên pháp luật gần dân, hiểu dân nhất.

- Đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền, PBGDPL không chỉ thông qua các hội nghị, hệ thống truyền thanh, công tác hòa giải ở cơ sở, hoạt động câu lạc bộ pháp luật mà bằng những hình thức khác như tọa đàm, buổi nói chuyện, hoạt cảnh tình huống . . . . Cần xây dựng và mở rộng hình thức tìm hiểu pháp luật qua các hoạt cảnh trên phát thanh hoặc truyền hình, xây dựng trang web riêng về công tác tuyên truyền, PBGDPL để người dân có thể cập nhật thông tin, trao đổi, bình luận và tìm hướng giải quyết cho những vấn đề bức xúc trong đời sống phát luật.

- Quan tâm bố trí nguồn kinh phí cho cấp cơ sở và có chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp để khích lệ tinh thần sáng tạo, cống hiến của cán bộ, công chức được phân công đảm nhiệm công tác này.

Trên đây là báo cáo của UBND xã về kết quả thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024./.

***Nơi nhận:***

- Phòng Tư pháp thị xã (B/c);
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Thắng**